

วิธีการป้องกันโรคของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคได้ทุกวัน

(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ศูนย์บัญชาการโรค”)

1. อำนาจตามกฎหมาย : กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้ผ่านการพิจารณาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 มาตรา 17 กำหนดว่า “ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจส่วนกลางพิจารณาความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในประเทศและต่างประเทศแล้วมีความเห็นว่ามีควมจำเป็นในการใช้ทรัพยากรอุปกรณ์ และการบูรณาการบุคลากรจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถขอให้สหภาพบริหารเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์บัญชาการควบคุมโรค และเลือกบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการศูนย์ดังกล่าว เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการบังคับบัญชา และหากมีความจำเป็นสามารถประสานงานกองทัพเพื่อให้ความช่วยเหลือ

2. โครงสร้าง “ศูนย์บัญชาการควบคุมโรค” ผู้บัญชาการคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ฝ่ายข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายส่งกำลังบำรุง มีรายละเอียดดังนี้

1) ฝ่ายข้อมูลข่าวสาร : กลุ่มสอบสวนโรคนำโดยอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นหัวหน้ากลุ่ม, ผู้อำนวยการคณะกรรมการวิจัยและออกแบบกระทรวงการต่างประเทศและผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเป็นรองหัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบสืบสวนสอบสวนการแพร่ระบาดของโรคในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนถึงการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ

2) ฝ่ายปฏิบัติการ

A. กลุ่มควบคุมโรคชายแดน : รองปลัดกระทรวงกิจการภายในเป็นหัวหน้ากลุ่ม, รองอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง และผู้อำนวยการกองตรวจโรคของกรมควบคุมและป้องกันโรค และผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายคณะกรรมการกิจการจีนเป็นรองหัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบมาตรการตรวจควบคุมโรคผู้โดยสารทั่วโลกที่เข้ามาได้ทุกวัน

B. กลุ่มป้องกันการแพร่ระบาดระดับชุมชน : รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการเป็นหัวหน้ากลุ่ม, รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและป้องกันโรค อธิบดีกรมบริหารกิจการพลเรือน และ อธิบดีกรมส่งเสริมสุขภาพเป็นรองหัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบการดูแลในชุมชนการปรับตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคที่บ้านพักอาศัย

การกักกันโรคและติดตามการรักษาโรคที่บ้าน การให้คำปรึกษาด้านจิตใจ ฯลฯ

C. กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุขและสวัสดิการเป็นหัวหน้ากลุ่ม, รองอธิบดีกรมควบคุมและป้องกันโรค อธิบดีกรมกิจการแพทย์ อธิบดีกรมประกันสุขภาพ และผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาลและองค์กรสาธารณสุข เป็นรองหัวหน้ากลุ่ม รับผิดชอบในการจัดการการติดเชื้อ เช่น เครือข่ายการแพทย์ป้องกันและรักษาโรค ศูนย์กักกันโรค ศูนย์ดูแลรักษาขนาดใหญ่ เป็นต้น

### 3) ฝ่ายส่งกำลังบำรุง :

A. กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ : ปลัดกระทรวงเศรษฐกิจเป็นหัวหน้ากลุ่ม, เลขานุการกรมอุตสาหกรรม กระทรวงเศรษฐกิจ และ เลขานุการสำนักเลขานุการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการและสวัสดิการ เป็นรองหัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบด้านการจัดหา การกระจายและการจัดการวัสดุอุปกรณ์

B. กลุ่มวิจัยและพัฒนา : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพแห่งชาติเป็นหัวหน้ากลุ่ม, ผู้อำนวยการกรมอาหารและยาและตัวแทนสถาบันวิจัยแห่งชาติเป็นรองหัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบพัฒนาน้ำยาตรวจโรคอย่างรวดเร็ว วัคซีน ยา การพยากรณ์การระบาด และการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยและฐานข้อมูลโรคปอดอักเสบ

C. กลุ่มข้อมูล : อธิบดีกรมความปลอดภัยข้อมูล สภการบริหาร เป็นหัวหน้ากลุ่ม, อธิบดีกรมข้อมูล กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ เป็นรองหัวหน้ากลุ่ม รับผิดชอบข้อมูลการระบาดของโรค

D. กลุ่มบริหาร : เลขานุการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ เป็นหัวหน้ากลุ่ม, เลขานุการกรมควบคุมโรค และ รองอธิบดีกรมอัยการ กระทรวงยุติธรรม เป็นรองหัวหน้ากลุ่มที่รับผิดชอบกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข่าวปลอม และการบริหารทั่วไป

E. กลุ่มประชาสัมพันธ์ : อธิบดีกรมข้อมูลข่าวสาร สภการบริหาร เป็นหัวหน้ากลุ่ม และ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค เป็นรองหัวหน้ากลุ่ม รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาด การให้คำปรึกษาแก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์แก่รัฐบาล

### 3. เดือนกุมภาพันธ์หน้าก่อนโดยการจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการควบคุมโรค”

- 1) วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ได้ยื่นยัน สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไปยังหน่วยรับเรื่องกฏระเบียบ สุขภาพระหว่างประเทศ (IHR) ขององค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมและ ป้องกันโรคของจีน และใช้มาตรการตรวจโรคบนเครื่องบินของเที่ยวบินที่บินตรง มาจากอู่ฮั่น
- 2) 5 มกราคม 2563 นายเนิ่น ลีอจิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและ สวัสดิการ จัดประชุม “การประชุมปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญเรื่องการระบาดของ โรคปอดบวมที่ไม่ทราบสาเหตุในประเทศจีน” ได้สั่งให้ใช้แนวทาง “การประเมิน ศัตรูที่ยังไม่ปรากฏเด่นชัดว่าร้ายกาจ และการป้องกันศัตรูด้วยวิธีการเคร่งครัด”
- 3) 16 มกราคม 2563 ผู้บัญชาการเครือข่ายการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ได้ไปที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เพื่อสอบสวนโรคระบาด หลังจากกลับได้ในวัน ได้ แดลงว่าเนื่องจากมีผู้ป่วยยืนยันที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีประวัติ เดินทางไปตลาดฮัวหนาน ในอู่ฮั่น จึงเป็นไปได้ที่เชื้อโรคอาจมีความเสี่ยงการ แพร่เชื้อจากคนสู่คน และประกาศว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโลกใน อู่ฮั่น ควรยกระดับเตือนภัยคำแนะนำการเดินทางไปต่างประเทศ (Travel Health Notices) เป็นระดับที่ 2 (Alert)
4. จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาด” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 นายเนิ่น ลี ม่าย รองนายกรัฐมนตรีสภการบริหารสั่งดำเนินการตามมาตรการตรวจโรคสำหรับ สนามบินนานาชาติและท่าเรือ เสริมสร้างความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน เตรียมสิ่งของ วัสดุป้องกัน การเตรียมการควบคุม และการวางแผนของสถาบันทาง การแพทย์
5. บทสรุป : จากวิวัฒนาการและการจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการควบคุมโรค” ข้างต้น มาตรการป้องกันโรคของไต้หวันได้ถูกวางแผนบริหารบัญชาการล่วงหน้า โดยมี ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคเป็นศูนย์กลางบัญชาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีทั้งเรื่อง กฎหมาย การควบคุมการเข้าออกชายแดน การวิจัยและพัฒนา ยาตรวจโรค วัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ วัคซีน การชี้แจงข้อมูล การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล และการ ป้องกันโรคของสถานทูตและสถานกงสุลต่างชาติ เพื่อควบคุมการขยายของโรค ระบาดและป้องกันไม่ให้ระบบสาธารณสุขของไต้หวันล่ม เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวน มากเข้ามารักษาในช่วงเวลาอันสั้น การวางแผนบริหารข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

- 1) กฎหมาย : ผู้บัญชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของ  
ได้วันกลับมาจากประเทศจีนหลังจากการตรวจสอบโรคที่อุ่ฮั่นประเทศจีนเมื่อ  
วันที่ 16 มกราคม รายได้ให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 20 มกราคม ได้จัดตั้ง  
“ศูนย์บัญชาการควบคุมโรค” ตามกฎหมายป้องกันการควบคุมโรคเพื่อเป็นศูนย์กลาง  
สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เร็วกว่าอุ่ฮั่นปิดเมืองเมื่อวันที่  
23 มกราคม
- 2) วัตถุประสงค์การแพทย์ : รัฐบาลต้องจัดเตรียมวัตถุประสงค์ป้องกันการโรคระบาด  
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 และประสานกับกระทรวงเศรษฐกิจฝ่ายส่งกำลัง  
บำรุงให้เพิ่มกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย วันที่ 19 มีนาคม นายเงิน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการแถลงข่าว “ศูนย์บัญชาการ  
ควบคุมโรค” ว่ากำลังการผลิตหน้ากากอนามัยต่อสัปดาห์สูงถึง 11 ล้านชิ้น และ  
ในอนาคตจะตั้งเป้ากำลังการผลิต 13 ล้านถึง 15 ล้านชิ้นต่อสัปดาห์ เมื่อคนใน  
โลกแห่ซื้อหน้ากากทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นขณะเดียวกันราคาหน้ากากอนามัยใน  
ได้วันกลับขายด้วยราคากลางเพียง 5 ดอลลาร์ได้วัน (ประมาณ 0.17 ดอลลาร์  
สหรัฐ/ชิ้น) ด้วยระบบรายชื้อบัตรประกันสุขภาพ
- 3) การควบคุมการเข้าออกชายแดน : หลังจากการจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการควบคุม  
โรค” ได้วันได้ปรับคำแนะนำการเดินทางไปต่างประเทศ (Travel Health  
Notices) ตามสถานการณ์โรค ก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะประกาศให้โรคโค  
วิด-19 เป็น “การระบาดใหญ่ทั่วโลก” ในวันที่ 11 มกราคม 2563 กรมควบคุม  
โรคได้วันได้ระบุพื้นที่ทั้งหมดของจีน (ไม่รวมฮ่องกงและมาเก๊า) ตั้งแต่วันที่  
28 มกราคม ฮ่องกงและมาเก๊าตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์, เกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่  
24 กุมภาพันธ์, อิตาลีตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ และอิหร่านตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  
เป็นพื้นที่เตือนภัยระดับที่ 3 ของคำแนะนำการเดินทางไปต่างประเทศ (Travel  
Health Notices) ภายใต้สถานการณ์ที่การแพร่ระบาดของโรครุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  
ได้วันได้ประกาศตั้งแต่วันที่ 00:00 น. ของวันที่ 19 มีนาคม ห้ามชาวต่างชาติ  
เดินทางเข้าประเทศยกเว้นผู้มีใบถิ่นที่อยู่ เอกสารรับรองจากทางการทูต เอกสาร  
ทางการค้า หรือใบอนุญาตพิเศษอื่นๆ และผู้ที่เดินทางเข้าได้วันต้องทำการกัก  
ตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ต่อมาประเทศอื่นๆ ก็ได้มีมาตรการที่ใกล้เคียงกัน
- 4) การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมตรวจโรคอย่างรวดเร็ว : ภายใต้กรอบของ “ศูนย์  
บัญชาการควบคุมโรค” สถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติและสถาบันวิจัยแห่งชาติ

ร่วมกันวิจัยพัฒนาน้ำยาตรวจโรคและวัคซีน มีการประกาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคมว่าประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์แอนติบอดีกลุ่มเดี่ยวโปรตีนที่สามารถตรวจโรคโควิด-19 ได้ ซึ่งสามารถใช้เป็นน้ำยาคัดกรองโรคได้อย่างรวดเร็ว หากสามารถผลิตจำนวนมากคาดว่าจะใช้เวลาในการคัดกรองโรคเพียง 15 ถึง 20 นาทีที่สามารถรู้ผลได้

- 5) การชี้แจงข่าวปลอม : มีการแก้ไข “กฎหมายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ” ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ส่วนใหญ่บทลงโทษสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ภูมิหลังของการแก้ไขกฎหมายนี้เพราะนายซูฉีเจิงผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปในไต้หวัน ประกาศประเทศญี่ปุ่นฆ่าตัวตายในเดือนกันยายน 2561 จากข่าวปลอม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภการบริหารได้เพิ่มกฎหมายเพื่อลงโทษสำหรับการแพร่กระจายข่าวปลอมทั้งหมด 6 บท รวมถึง “กฎหมายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ” และส่งให้สภานิติบัญญัติพิจารณา ปัจจุบันในการแถลงข่าวของ “ศูนย์บัญชาการควบคุมโรค” จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสืบสวนสอบสวนกระทรวงยุติธรรมมาชี้แจงเป็นระยะๆ เรื่องข่าวปลอมเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หรือเดือนประชาชนเรื่องการใช้สงครามข่าวปลอมจากประเทศจีน